



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2565

เรื่อง	สื่อ
1. เกษตรฯ พร้อมรับมือขับเคลื่อนความมั่นคงด้านอาหาร มั่นใจ ผลผลิตแหล่ง...	มติชน
2. เฉลิมชัย เดินหน้าแก้ปัญหาปุ๋ยแพง ปุ๋ยขาดแคลน ขับเคลื่อนมาตรการ 3 ...	มติชน
3. สก๊อปพิเศษ: ชีวิตยั่งยืนในผืนดินพระราชทาน ส.ป.ก.	แนวหน้า
4. เปิดตัว 'โรบัสต้า สะบาย้อย' รบ.จ่อตีทะเบียน GI ทั่วโลก	แนวหน้า
5. ภาพข่าว: สนุกสนาน	มติชน
6. ภูมิปัญญาชาวบ้านกลาง ชุดดินปั้นครกขาย โกยรายได้ปีละ 50 ล้านบาท	มติชน
7. "ประภัตร" เปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ มอบโค...	banmuang.co.th
8. รมช.ประภัตร เปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่พร้อมมอบโค-กระบือ 108 ตัวให้...	dailynews.co.th
9. กล้าย่างไทยความต้องการจากต่างประเทศพุ่งสูง พืชเศรษฐกิจสร้างรายได้นับ...	siamrath.co.th
10. อธิบดีกรมข้าว อ่อนช้วนที่บ้านโนนขาม ตั้ง "แปลงใหญ่-ศูนย์ข้าวชุมชน" ผลิต...	siamrath.co.th

เกษตรฯ พร้อมรับมือข้อเคลือบความมั่นคงด้านอาหาร มั่นใจ ผลผลิตแหล่งอาหาร มีเพียงพอต่อประชากรในประเทศ พร้อมเตรียมเป็นเจ้าภาพ จัดประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค 26 สิงหาคมนี้ ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมรับมือวิกฤตความมั่นคงอาหาร มั่นใจ ไทยมีผลผลิตเพียงพอต่อประชากรในประเทศ ทั้งกลุ่มสินค้าคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน อาทิ ข้าว มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน สุก รังนก และไก่ไข่ ขณะทีกลุ่มสินค้าวัตถุดิบที่สำคัญของอุตสาหกรรม อาทิ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และถั่วเหลือง ซึ่งไทยยังต้องพึ่งพาการนำเข้า ได้วางมาตรการระยะสั้นและระยะยาวเพื่อรับมือพร้อมทำซ้ำทุกหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงอาหาร โดย 26 สิงหาคมนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค ครั้งที่ 7 (The 7th APEC Virtual Food Security Ministerial Meeting) ซึ่งเป็นการแสดงเจตนาแน่วแน่และความมุ่งมั่นในการส่งเสริมความมั่นคงอาหารในภูมิภาค และจะมีการรับรองปฏิญญาความมั่นคงอาหารเอเปค ร่วมกับสมาชิกเอเปค 21 เขตเศรษฐกิจ ซึ่งไทยจะผลักดันประเด็นหลักที่จะช่วยสนับสนุนนโยบายความมั่นคงด้านอาหาร และครัวไทยสู่ครัวโลก

สำหรับประเด็นด้านความมั่นคงอาหาร **นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์** ได้แถลงรายละเอียดแก่อสื่อมวลชนว่า สถานการณ์ด้านความมั่นคงอาหารที่หลายประเทศต่างวิตกกังวล และเป็นกระแสการตื่นตัวไปทั่วโลกในขณะนี้ มีประชากรโลกเกือบ 200 ล้านคนกำลังประสบปัญหาความไม่มั่นคงด้านอาหาร ซึ่งเกิดจากหลากหลายปัจจัยด้วยกัน นับตั้งแต่การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เมื่อปลายปี 2562 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจนล่าสุด คือ สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย ยูเครน ที่ถือเป็นการจุดชนวนให้เกิดผลกระทบเศรษฐกิจโลกหลายด้าน เนื่องจากทั้งสองประเทศมีบทบาทด้านสินค้าเกษตรที่จำเป็นต่อความมั่นคงอาหาร เป็นแหล่งทรัพยากรสำคัญของโลก โดยมีสัดส่วนการส่งออกข้าวสาลีประมาณร้อยละ 30 ของการค้าข้าวสาลีทั่วโลก ยูเครนส่งออกน้ำมันดอกทานตะวันประมาณร้อยละ 50 ของโลก ในขณะที่รัสเซีย ส่งออกปุ๋ยประมาณร้อยละ 20 ของโลก ส่งผลให้ราคาพลังงานและปุ๋ยมีราคาสูงขึ้น และเป็นกระแสผลักดันให้ประเทศผู้ผลิตอาหารออกนโยบาย 'ห้ามส่งออก' เพื่อรักษาสมดุลอาหารเพื่อเลี้ยงคนในประเทศ

สำหรับประเทศไทย แม้จะเป็นผู้ผลิตอาหารสำคัญในฐานะ 'ครัวโลก' ซึ่งมีความพอเพียงของอาหารในกาบริโภคภายในประเทศ แต่ไม่ได้ ننอนใจในวิกฤตการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้น



โดยประเทศไทย มีการวางแผนเตรียมความพร้อมด้านความมั่นคงอาหารทั้งระบบ ผ่านกลไกคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับด้านนโยบายอาหารของประเทศ โดยดำเนินงานผ่านคณะกรรมการขับเคลื่อนด้านต่างๆ ทุกมิติ ขณะเดียวกัน เราสามารถใช้วิกฤตการณ์กลายเป็นโอกาสสำคัญของไทยในการขับเคลื่อนการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารไปยังประเทศต่างๆ ได้มากขึ้น โดยจากข้อมูลการส่งออกสินค้าเกษตรปี 2565 ช่วง 5 เดือน (มกราคม-พฤษภาคม) เทียบกับปี 2564 ในช่วงเวลาเดียวกัน พบว่ามีการเติบโตอย่างเห็นได้ชัด โดยมีการส่งออกสินค้าเกษตรไทยไปทั่วโลกเพิ่มขึ้นจาก 5.48 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 6.91 แสนล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นกว่า 142,986 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 26 กลุ่มสินค้าเกษตรส่งออกสำคัญ 10 อันดับแรก ได้แก่ทุเรียน ข้าว ยางธรรมชาติ ไข่ปรุงแต่ง อาหารสุนัขหรือแมวปรุงแต่ง ปลาทุ่นการป้องกัน สัตว์รักษากากมันสำปะหลัง ไนยางธรรมชาติ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ และอาหารปรุงแต่งอื่นๆ (เช่น เต้าหู้ แอลกอฮอล์ผง และครีมเทียม) ดังนั้น แสดงให้เห็นว่า ไทยยังคงรักษาการขยายการส่งออกสินค้าเกษตรได้เป็นอย่างดี และได้ประโยชน์จากราคาสินค้าโภคภัณฑ์เกษตรอาหารและอาหารแปรรูปสูงขึ้น เพราะสามารถผลิตเพื่อบริโภคและส่งออกได้ดี เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเอื้อต่อการทำเกษตรกรรม จึงมีความมั่นคงในด้านอาหารระดับหนึ่ง

ในด้านกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศ ในปี 2565 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเอเปค ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย สศก. จะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค ครั้งที่ 7 (The 7th APEC Virtual Food Security Ministerial Meeting) ร่วมกับสมาชิกเอเปค 21 เขตเศรษฐกิจ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะมีการรับรองปฏิญญาความมั่นคงอาหารเอเปค โดยสมาชิก 21 เขตเศรษฐกิจ โดยไทยจะผลักดันประเด็นหลักที่จะช่วยสนับสนุนนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก ด้านความปลอดภัยอาหาร ด้านการค้าระหว่างประเทศ ด้านการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และด้านการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนร่วมกัน

เอลิมชัย เดินหน้าแก้ปัญหาปุ๋ยแพง ปุ๋ยขาดแคลน ขับเคลื่อนมาตรการ 3 ระยะ ส่งเสริมเกษตรกรใช้ปุ๋ยผสมผสาน ลดการนำเข้าปุ๋ยจากต่างประเทศ

ดร.เอลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งการหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาช่วยเกษตรกรจากราคาปุ๋ยที่แพง ปุ๋ยขาดแคลน มอบกรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ ศูนย์บริหารจัดการมาตรการแก้ไขปัญหาปุ๋ยเคมีราคาแพงและไม่มีเสถียรภาพปี 2565 - 2569 ด้านกรมปศุสัตว์ เร่งส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์นำเอาปุ๋ยคอกมาใช้ในภาคการเกษตรเพิ่มมากขึ้น กรมพัฒนาที่ดิน ส่งเสริมปุ๋ยอินทรีย์เพื่อทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี ช่วยเกษตรกรเข้าถึงปุ๋ยที่มีคุณภาพ อย่างเพียงพอทั่วถึง และใช้ปุ๋ยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

นายณัฐวัฒน์ วรณเชษฐ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แถลงในรายละเอียดว่า จากสถานการณ์ที่เกษตรกรไทยกำลังเผชิญกับราคาปุ๋ยที่แพง ปุ๋ยขาดแคลน และขาดเสถียรภาพ ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากสาเหตุปัจจัยต่างๆ ทั้งปุ๋ยในตลาดโลกที่มีราคาสูงขึ้นต่อเนื่อง จีนซึ่งเป็นผู้ผลิตและส่งออกปุ๋ยรายใหญ่ของโลก ได้ระลอกการส่งออก รัสเซียได้ประกาศห้ามส่งออกปุ๋ยเคมี ตลอดจนราคาน้ำมันแก๊ส ค่าระวางเรือสูงขึ้น ส่งผลให้ปุ๋ยมีราคาสูงขึ้น โดยปัจจุบันไทยต้องพึ่งพาการนำเข้าปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศ ถึงร้อยละ 98 รถมียุโรปกว่า 5.1 ล้านตัน หรือคิดเป็นมูลค่า 40,000 - 50,000 ล้านบาท

ในเรื่องดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อแก้ไขปัญหาปุ๋ยแพง และปุ๋ยขาดแคลน โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีคณะกรรมการส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเป็นกลไกหลักในการบริหารจัดการและวางแผนทางการแก้ไขปัญหา โดยมอบหมายกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนบริหารจัดการมาตรการแก้ไขปัญหาปุ๋ยเคมีราคาแพงและไม่มีเสถียรภาพ ปี 2565 - 2569 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการผลิตลดการนำเข้าปุ๋ย จากต่างประเทศ และให้เกษตรกรเข้าถึงปุ๋ยที่มีคุณภาพ เพียงพอ และทั่วถึงทั้งมาตรการระยะสั้น ระยะกลาง และ ระยะยาว ดังนี้



มาตรการแก้ไขปัญหาระยะสั้น เตรียมการช่วยเหลือเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรจากปัญหาปุ๋ยเคมีที่ปรับตัวสูงขึ้น อาทิ โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ระยะที่ 2 มีศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน แจกความประสงค์เข้าร่วมโครงการ จำนวน 299 ศูนย์ พื้นที่ 58 จังหวัด เกษตรกร 52,170 ราย พื้นที่ใช้ปุ๋ยตามคำวิเคราะห์ดิน 250,398 ไร่ การชดเชยราคาปุ๋ยให้แก่เกษตรกร โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประสานงานร่วมกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ โครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทยของ ธ.ก.ส. อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 0.01 เพื่อเสริมสภาพคล่องให้สถาบันเกษตรกร องค์กรเกษตรกร ในการจัดหาปุ๋ยบริการสมาชิก ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568 กลไกตามบทบาทภารกิจของหน่วยงาน โดยเน้นขับเคลื่อน 4 ด้าน คือ (1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการใช้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพสูง “4 ถูก ถูกสูตร ถูกอัตรา ถูกเวลา ถูกวิธี” (2) ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยตามคำวิเคราะห์ดินและความต้องการของพืช/การใช้ปุ๋ยแบบผสมผสานแก่เกษตรกร (ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยชีวภาพ) ปรับปรุงดินให้ pH เหมาะสม (3) เพิ่มช่องทางการเข้าถึงปุ๋ย และจัดหาปุ๋ยเคมีที่มีคุณภาพใช้ในชุมชนอย่างเพียงพอและทั่วถึง (4) พัฒนาและสนับสนุนงานวิจัยการใช้ปุ๋ยตามคำวิเคราะห์ดินให้ครอบคลุมทุกชนิด พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ และการเจรจาซื้อปุ๋ยในโตรเจนราคาพิเศษจากมาเลเซีย (หุ้นส่วนอุตสาหกรรมตามข้อตกลง Basic Agreement on ASEAN Industrial Complementation) ซึ่งเป็นความตกลงพื้นฐานว่าด้วยการแบ่งผลผลิตอุตสาหกรรมอาเซียน

มาตรการการแก้ปัญหาระยะกลาง (ระยะเวลา 3 - 5 ปี) ส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตปุ๋ยภายในประเทศ ทั้งในส่วนของโปแตช และแอมโมเนียมซัลเฟต ซึ่งประเทศไทยมีแหล่งสินแร่โปแตช ที่สามารถใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตแม่ปุ๋ยได้ เช่น จังหวัดชัยภูมิ อุดรธานี นครราชสีมา เป็นต้น และการเจรจาแลกเปลี่ยนแม่ปุ๋ยกับประเทศมาเลเซีย และอื่น ๆ โดยนำ Basic Agreement on ASEAN Industrial Complementation หรือข้อตกลงอาเซียนหรือข้อตกลงทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ในการเจรจา มาตรการการแก้ปัญหาระยะยาว ประกอบด้วย การจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพราคาปุ๋ย เมื่อมีความพร้อมในการผลิตแม่ปุ๋ยโปแตสเซียมแล้ว (หากจำเป็น) เจรจាកำหนดราคาแม่ปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปแตสเซียม ร่วมกับ ประเทศมาเลเซีย และจีน เพื่อให้เกิดเสถียรภาพของแม่ปุ๋ย ทั้งปริมาณและราคา

ชีวิตที่ยั่งยืนในผืนดินพระราชทาน ส.ป.ก.



สก๊อปพิเศษ

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2520 ชาวบ้านกลุ่มหนึ่งจากตำบลบึงชำอ้อ อำเภอนองสี จังหวัดปทุมธานี เดินเท้าเป็นระยะทางกว่า 10 กิโลเมตร ไปที่ว่าการอำเภอนองสี เพื่อมารอเฝ้ารับเสด็จ และรอญาติที่มาเข้ารับพระราชทานเอกสารสิทธิในที่ดินจาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตระกุมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

หลังจากเฝ้ารออยู่ข้างนอกหลายชั่วโมง เกษตรกรกลุ่มหนึ่งเดินออกมาพร้อมกับแฟ้มเอกสารคราคร่ำเล่มสีฟ้าข้างในมีเอกสารสิทธิสัญญาเช่าที่ดินของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จำนวนที่ดินที่ระบุในสัญญาคือ 25 ไร่ แม้จะไม่ใช่อำนาจที่มากเมื่อเทียบกับยุค

เฟื่องฟูของการเกษตรเชิงเดี่ยว แต่มันเป็นกรรมสิทธิ์ในที่ดินผืนแรกที่ทำให้ครอบครัวภูมิใจและดีใจมากพอที่จะเดินกลับบ้านได้อย่างไม่รู้สึกเหนื่อย อากาศนี้จึงเปรียบเสมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันล้ำค่าของครอบครัวที่วางอยู่บนหิ้งพระมาเป็นเวลากว่า 40 ปี

กล่าวกันว่า นี่เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปที่ดินในประเทศไทย เพราะหลังจากประกาศใช้พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 รัฐบาลก็ยังไม่สามารถดำเนินการปฏิรูปที่ดินได้ทันที ดังนั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานที่นาของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ทั้งหมดเนื้อที่ 51,967 ไร่ 95 ตารางวา ในพื้นที่ 8 จังหวัด คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา นครนายก นครปฐม ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี สระบุรี และจังหวัดเพชรบุรี พร้อมพระราชทานพระบรมราโชบาย 9 ข้อ ให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมใช้เป็นแนวทางดำเนินการในระยะเริ่มแรก

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตระกุมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/-

วันที่: อาทิตย์ 31 กรกฎาคม 2565

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15067

หน้า: 8(บน)

Col.Inch: 119.18 Ad Value: 148,975

PRValue (x3): 446,925

ศิลป์: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: สกูปพิเศษ: ชีวิตยั่งยืนในผืนดินพระราชทาน ส.ป.ก.

พระราชกรณียกิจอยู่หัว เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จฯ มาพระราชทานเอกสารสิทธิการเช่าที่ดินให้แก่เกษตรกร 2 ครั้ง คือ ครั้งแรก วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2520 ที่จังหวัด ฉะเชิงเทรา และจังหวัดนครนายก และได้พระราชทานกระแสพระราชดำริแก่เกษตรกร

“ทรงพอพระราชหฤทัยที่ได้ทราบว่าการทวงเกษตรกรรมและสหกรณ์ โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้ดำเนินงานต่างๆ สำเร็จมาโดยลำดับ จนกระทั่งสามารถจัดให้มีการมอบเอกสารสิทธิการเช่าที่ดินพระราชทานแก่เกษตรกรได้ในวาระนี้ ซึ่งทำให้ผู้ทรงเอกสารสิทธิมีสิทธิที่จะทำมาหากินในผืนดินเฉพาะแปลงที่กำหนดไว้ให้ ทั้งนี้โอกาสที่จะได้รับการพัฒนาพื้นที่ที่ได้รับ ให้สามารถทำมาหากิน สืบทอดกันต่อไปเป็นการถาวรในโครงการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่สมบูรณ์แบบ ผู้ได้รับมอบที่ดินสำหรับทำกิน พร้อมทั้งเอกสารแสดงสิทธิในที่ดินนั้นอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว ควรจะถือว่าแต่ละคนมีการะอย่างยิ่ง ที่จะดูแลรักษาและพัฒนาที่ดินของตนให้เกิดประโยชน์อย่างดีที่สุด ด้วยความตั้งใจจริง ขยันหมั่นเพียรและซื่อสัตย์สุจริต ทั้งต้องอยู่ร่วมกันด้วยความเมตตาปรองดองกันและยึดมั่นในสามัคคีที่มั่นคง โดยถือเอาประโยชน์ส่วนรวมเป็นจุดหมายสำคัญสูงสุดตามพระบรมราโชวาท เพื่อสามารถสร้างความสำเร็จให้แก่ตนเอง และเพื่อสามารถรักษาแผ่นดินของเราไว้ให้มั่นคงตลอดไป”

และครั้งที่สอง วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2520 ได้เสด็จไปพระราชทานเอกสารสิทธิที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดปทุมธานี ต่อมาสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ได้ตรวจสอบสภาพพื้นที่และได้กันคืนพื้นที่บางส่วน คงเหลือพื้นที่ 44,369-0-39.70 ไร่ มอบให้ ส.ป.ก. ดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดเผยว่า ปัจจุบันผืนดินพระราชทานในเขตปฏิรูปที่ดินมีอยู่ใน 5 จังหวัด คือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 11,135-0-67 ไร่ จังหวัดปทุมธานี จำนวน 14,015-1-28.46 ไร่ จังหวัดนครนายก จำนวน 3,542-49 ไร่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 14,617-3-69 ไร่ และจังหวัดนครปฐม จำนวน 1,009-3-26 ไร่ รวมเป็นพื้นที่ทั้งหมด 44,332-1-90.46 ไร่ มีเกษตรกรได้รับสิทธิในที่ดิน จำนวน 3,423 ครอบครัว

ส.ป.ก. ได้สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาเส้นทาง และพัฒนาระบบชลประทาน แต่ในช่วงแรกของ

การปฏิรูปที่ดิน เกษตรกรส่วนใหญ่ยังคุ้นเคยกับการทำเกษตรเชิงเดี่ยว มีการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่มและเร่งผลผลิต ใช้สารปราบศัตรูพืช เกษตรกรจึงประสบผลสำเร็จและสร้างรายได้ในระยะเวลาย่นรวดเร็ว แต่ในระยะยาวกลับมีปัญหาเรื่องผลผลิตล้นตลาด สินค้าเกษตรราคาตกต่ำ ดินเสื่อมคุณภาพ สุขภาพของเกษตรกรทรุดโทรมเพราะได้รับสารเคมี ราคายู และสารเคมีปราบศัตรูพืชสูงขึ้น ในขณะที่รายได้ของเกษตรกรกลับลดลง เพื่อให้เกษตรกรสามารถทำกินได้อย่างยั่งยืนในผืนดินพระราชทาน ส.ป.ก. จึงได้น้อมนำพระบรมราโชบาย 9 ข้อ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ โลก หนอง นา โมเดล และหลักการทรงงาน มาพัฒนา

ด้านต่างๆ โดยเน้นการพึ่งพาตนเองให้มากที่สุดเพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร จึงได้มีการจัดตั้งนิคมเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดิน จัดตั้งศูนย์จัดการที่ดินพระราชทานขึ้น

นอกจากนี้ มีการสร้างเครือข่ายเกษตรกร สร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน สร้างเครือข่ายสหกรณ์ในผืนดินพระราชทานให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น เพื่อการพัฒนาศักยภาพผืนดินทำกิน เพิ่มผลผลิต สร้างรายได้ ให้ความช่วยเหลือด้านองค์ความรู้ และเข้าถึงโอกาสทางเลือกในการเปลี่ยนอาชีพ ควบคู่กับการสนับสนุนการตลาด และปัจจัยพื้นฐาน ช่วยทำให้เกษตรกรในโครงการที่ดินพระราชทาน มีความรู้ ความสามารถเพียงพอที่จะพึ่งตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผลจากการพัฒนาเกษตรกรในรูปแบบต่างๆ ทั้งในรูปแบบการอบรมให้ความรู้ การพาไปดูงานในพื้นที่ประสบผลสำเร็จ ในการพัฒนาการเกษตร ส่งผลให้เกษตรกรสามารถพัฒนาทักษะการทำเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ภายใต้หลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิต มีความมั่นคงในอาชีพมากขึ้น ในขณะที่เกษตรกรอีกส่วนหนึ่งพัฒนาและยกระดับตนเองขึ้นเป็นศูนย์เรียนรู้การเกษตรในโครงการที่ดินพระราชทาน

พร้อมกันนี้ ได้ขยายผลการพัฒนาไปสู่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินต่อไป เช่น ศูนย์ปราชญ์เกษตรช้างใหญ่ ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านผู้ใหญ่โตน (นายเดชาศรีโกศักดิ์) ตำบลหนามแดง อำเภอมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ในแต่ละปีมีเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินแวะเวียนเข้ามาเรียนรู้ดูงานในศูนย์เรียนรู้ฯ เป็นจำนวนมาก ศูนย์เรียนรู้การเกษตรในโครงการที่ดินพระราชทานจึงมีบทบาทสำคัญร่วมกับ

แนวกหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/-

วันที่: อาทิตย์ 31 กรกฎาคม 2565

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15067

หน้า: 8(บน)

Col.Inch: 119.18 Ad Value: 148,975

PRValue (x3): 446,925

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: สก๊อปพิเศษ: ชีวิตยั่งยืนในผืนดินพระราชทาน ส.ป.ก.

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดในการเผยแพร่ให้ความรู้แก่เกษตรกร รวมไปถึงการพัฒนาและสร้างเกษตรกรต้นแบบเพื่อขยายผลการพัฒนาในระดับพื้นที่ต่อไป

ปัจจุบัน ส.ป.ก. ได้พัฒนาเกษตรกรในโครงการที่ดินพระราชทานไปแล้ว จำนวน 2,150 ราย กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จำนวน 14 แห่ง และสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 7 แห่ง ก่อนการฝึกอบรมเกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย 208,516.85 บาท/ปี หลังการฝึกอบรมเกษตรกรสามารถเพิ่มรายได้จากการทำเกษตรถึงร้อยละ 11.18 หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 23,303.72 บาท/ปี ก็มีรายได้เฉลี่ย 231,820.57 บาท/ปี นอกจากนี้ยังช่วยให้เกษตรกรลดรายจ่ายในครัวเรือนได้ถึง 3,330.28 บาท/ปี หรือลดลงเฉลี่ยร้อยละ 2.80

การดำเนินการในปัจจุบัน ส.ป.ก. มุ่งเน้นพัฒนาเกษตรกรให้ทำการเกษตรอย่างยั่งยืน เพื่อให้เกษตรกรมีความสุข อยู่ได้ อยู่ดี บนที่ดินพระราชทานตลอดไป

เปิดตัว'โรบัสต้า สะบ้าย้อย' รม.จอตีทะเบียนGIทั่วโลก

นายกฯ ชวนชิมกาแฟ "โรบัสต้า สะบ้าย้อย" หอม กลมกล่อม ไม่เปรี้ยว ผลงานรัฐบาลส่งเสริมอาชีพ ชาวจังหวัดชายแดนใต้ เตรียมดันขึ้น GI ชาวบ้านในพื้นที่ให้ความสนใจ ▶ ต่อ : โรบัสต้า - หน้า 2

◀...โรบัสต้า สะบ้าย้อย : นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ มอบกาแฟ "โรบัสต้า สะบ้าย้อย" ให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ซึ่งโรบัสต้า สะบ้าย้อย เป็นสุดยอดกาแฟของจังหวัดสงขลา ที่รัฐบาลเตรียมขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Identification : GI) จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาในปีหน้า

โรบัสต้า

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เรื่องการส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ปลูกกาแฟ เนื่องจากเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะสามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ประชาชนเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และกองกำลังทหารพัฒนา ได้



แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 31 กรกฎาคม 2565

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15067

หน้า: 1 (บนซ้าย), 2

Col.Inch: 69.80 Ad Value: 111,680

PRValue (x3): 335,040

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: เปิดตัว 'โรบัสต้า สะบาย้อย' รม.จอตีทะเบียน GI โฉวโลก

ร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนากาแฟโรบัสต้าที่ปัจจุบันถือเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่เกษตรกรในพื้นที่นิยมปลูกกันมากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเบตง อำเภอธารโต จังหวัดยะลา และอำเภอสะบาย้อย จังหวัดสงขลา

นางสาวรัชดา กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ อ.สะบาย้อย ได้พบกับนายจิรวุฒิ นุ่นศรี ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานรักบ้านเกิด ตำบลเขาแดง อ.สะบาย้อย ซึ่งเล่าว่า ประชาชนที่นี่มีความสุขและมีความหวังจากโครงการส่งเสริมการปลูกกาแฟเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนแล้ว ทุกคนยังรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่ความโดดเด่นของพื้นที่ ทั้งนี้ นายจิรวุฒิ ฝากขอบคุณนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรี ที่ให้การส่งเสริมการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ นำไปสู่ผลลัพธ์ที่จับต้องได้จริง อีกทั้งยังได้ฝากกาแฟโรบัสต้า อ.สะบาย้อย ให้นายกฯได้ชิมด้วย ซึ่งกาแฟของสะบาย้อยมีความโดดเด่นในเรื่องรสชาติ สีสายพันธุ์ดั้งเดิมที่มีอายุมากกว่า 300 ปี ดันขึ้นอยู่ริมเชิงเขาบริเวณลำคอก ซึ่งสถานที่นี้เคยเป็นที่นั่งวิปัสสนากรรมฐานของหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด เมื่อครั้ง

เดินทางไปรุดงค์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ขณะนี้ภาครัฐได้ให้การสนับสนุนการขยายสายพันธุ์ “โรบัสต้ายอดดำ” ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นของ ตำบลเขาแดง และมีความเป็นไปได้ว่าจะสามารถขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Identification: GI) จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ในปีหน้า และจะยกระดับสู่สากลต่อไป

“นายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีได้ชิมกาแฟแล้ว ท่านบอกอร่อยมาก ชอบ หอม ไม่เปรี้ยว ไม่ขมมาก กลมกล่อม อยากให้กาแฟลองชิมกัน จะได้ช่วยประชาสัมพันธ์ของดี ๆ ประจำถิ่น ประเทศไทยมีของดีเยอะ เราต้องช่วยกันบอกต่อ ของจะได้ขายดี ชาวบ้านมีรายได้เพิ่ม และทุกภาคส่วน รัฐ-ประชาชน-เอกชนร่วมมือกัน ของพื้นถิ่นสามารถไปไกลสู่ตลาดต่างชาติได้แน่นอน”

นางสาวรัชดา กล่าว

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/-

วันที่: อาทิตย์ 31 กรกฎาคม 2565

ปีที่: 45

ฉบับที่: 16212

Col.Inch: 13.62 Ad Value: 16,344

ภาพขาว: สนุกสนาน

หน้า: 15(ล่างซ้าย)

PRValue (x3): 49,032

คลิป: ชาว-ดำ



สนุกสนาน - โครงการศูนย์ส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (เขื่อนพิมาย) อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เร่งระบายน้ำเหนือเขื่อนส่งผลให้พื้นที่การเกษตรท้ายเขื่อนจมน้ำเสียหาย และไหลเอ่อท่วมถนนสายบ้านใหม่ ไทรงาม-บ้านท่าหลวง ต.ท่าหลวง ทำให้เด็ก ๆ ในพื้นที่พากันออกมาเล่นน้ำบนถนน เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/คนเมือง

วันที่: อาทิตย์ 31 กรกฎาคม 2565

ปีที่: 45

ฉบับที่: 16212

หน้า: 7(ล่าง)

Col.Inch: 110.70 Ad Value: 132,840

PRValue (x3): 398,520

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ภูมิปัญญาชาวบ้านกลาง ชุดดินปั้นครกขาย โกยรายได้ปีละ 50 ล้าน

ภูมิปัญญาชาวบ้านกลาง ชุตดินปั้นครกขาย โกยรายได้ปีละ 50 ล้าน



บ้านกลาง ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม นับเป็นอีกหมู่บ้านที่น่าสนใจ ถึงแม้หลายพื้นที่จะประสบปัญหาจากโรคโควิดระบาศ ส่งผลต่อเศรษฐกิจการค้า แต่สำหรับชาวบ้านกลาง ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน ถือว่าได้รับผลกระทบน้อย เนื่องจากมีอาชีพหลักนอกจากการทำกรเกษตร ยังพัฒนาต่อยอดนำภูมิปัญญาชาวบ้านท้องถิ่น จากวิถีชีวิตชุตดินปั้นครกใช้ในครัวเรือน ต่อยอดพัฒนาเป็นอาชีพชุตดินปั้นครกขาย มายาวนานกว่า 30 ปี จนกระทั่งปัจจุบัน กลายเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจ ที่สร้างรายได้เงินหมุนเวียนสะพัดปีละไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท จากการปั้นครกส่งขายทั่วประเทศ โดยชาวบ้านกลาง จะใช้เวลาว่างเว้น

จากการทำการเกษตรทำไร่ทำนา หันมาชุตดินในพื้นที่ท้ายหมู่บ้าน ซึ่งมีความได้เปรียบ เนื่องจากในพื้นที่ บ้านกลางมีดินที่เป็นคุณสมบัติพิเศษ ที่สามารถนำมาปั้นครกได้โดยไม่ต้องมีส่วนผสม เพียงใช้ดินธรรมชาติที่ชุตมาสามารถนำมาผ่านขบวนการตามแบบฉบับภูมิปัญญาชาวบ้าน และปั้นครก เข้าเตาเผาก่อนส่งขาย สร้างรายได้มหาศาล ที่สำคัญปัจจุบันยังเป็นหมู่บ้านผลิตครกคุณภาพ ที่ดีที่สุดในไทย ส่งออกขายไปทั่วประเทศ บางครอบครัว สามารถสร้างรายได้เดือนละนับแสนบาท

นายสุนทร ชื่นชม อายุ 57 ปี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 บ้านกลาง ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน ประธานเครือข่ายเครื่องปั้นดินเผา เปิดเผย

ว่า สำหรับบ้านกลาง ต.โนนตาล ถือเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจสำคัญของ จ.นครพนม เนื่องจากมีรายได้จากการปั้นครกขายทั่วประเทศ โดยนำอาชีพภูมิปัญญาชาวบ้าน สืบทอดจากบรรพบุรุษ มานานกว่า 30 ปี เริ่มจากการปั้นในครัวจนประสบความสำเร็จเป็นที่ต้องการของตลาด จึงปั้นส่งขาย จนมีชื่อเสียง เนื่องจากเป็นครกที่มีคุณภาพ เพราะมีปัจจัยพื้นฐาน คือวัตถุดิบเรื่องดิน ที่ชุตมาจากท้ายหมู่บ้าน เป็นดินที่มีคุณภาพเหมาะกับการปั้นครกที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ ไม่ต้องมีส่วนผสม ส่วนในอดีตชาวบ้านจะใช้วิธีการปั้นแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน จนมีการพัฒนาใช้เครื่องทุ่นแรง ทำให้สามารถปั้นได้จำนวนมากขึ้น เพื่อให้เพียงพอต่อ

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/คนเมือง

วันที่: อาทิตย์ 31 กรกฎาคม 2565

ปีที่: 45

ฉบับที่: 16212

หน้า: 7(ล่าง)

Col.Inch: 110.70 Ad Value: 132,840

PRValue (x3): 398,520

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ภูมิปัญญาชาวบ้านกลาง ชุดดินปั้นครกชาย โภชรายได้ปีละ 50 ล้าน



ความต้องการของตลาด โดยแต่ละวันบางครั้งอาจจะสามารถปั้นได้ไม่ต่ำกว่า วันละ 40-50 ใบ นอกจากนี้ ปัจจุบันมีการพัฒนาทำแบบพิมพ์ เข้ามาช่วย ทำให้ปั้นครกได้จำนวนมากขึ้น

นายสุนทรกล่าวอีกว่า ส่วนขนาดครกจะมีประมาณ 5 ขนาด ขายราคาส่งตั้งแต่ใบละ 20-150 บาท ตามขนาด สำหรับขั้นตอนการปั้นไม่ยุ่งยากใช้ความชำนาญตามภูมิปัญญาชาวบ้าน นำดินที่ขุดมาจากท้ายหมู่บ้าน หรือซื้อจากชาวบ้านด้วยกัน คิวละประมาณ 350 บาท ปั้นได้ประมาณ 80-100 ใบ แล้วแต่ขนาด ก่อนจะปั้น จะนำดินมาทุบแช่น้ำอมให้เกิดความนุ่ม ประมาณ 1-2 คืน ก่อนนำมาขนาดด้วยมือให้ละเอียด หรือเข้าเครื่องบด ออกมาเป็นแท่ง ก่อนที่จะนำไปแบ่งเป็น ส่วน ลักษณะเป็นแท่งยาว เพื่อสะดวกในการปั้นขึ้นรูป เริ่มจากฐานครก ไปจนถึงปากครก พอเก็บรายละเอียดขึ้นรูปสำเร็จ จะต้องนำครกไปตากแห้งโดยธรรมชาติ ประมาณ 4-5 วัน ก่อนที่จะเข้าเตาเผา ประมาณ 4-5 วัน ก่อนที่จะนำออกมาพร้อมขาย ซึ่งต้องมีความ

ชำนาญพอสมควร และเป็นอาชีพที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ

นายสุนทรกล่าวทิ้งท้ายว่า ปัจจุบันยังมีการสืบทอดให้ลูกหลานได้เรียนรู้ ไม่ให้อาชีพปั้นครกสูญหาย ปัจจุบันทำให้ชาวบ้าน ทำอาชีพปั้นครก เกือบ 500 ครัวเรือน แต่ละปีมีรายได้เงินหมุนเวียนสะพัดไม่ต่ำกว่า ปีละ 50 ล้านบาท เพราะมีตลาดต้องการไม่อัน เนื่องจากเป็นครกที่มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาด เนื่องจากดินมีคุณภาพสูงเหมาะสำหรับปั้นครก

โดยครกที่ดีจะต้องเป็นเนื้อดินเหนียว ไม่เรียบเกินไป ซึ่งดินในพื้นที่จะมีคุณสมบัติพิเศษ คือเป็นดินเหนียว พอเข้าเตาเผาออกมาจะเป็นลักษณะคล้ายครกหิน จึงมีคุณภาพ

พัฒนพงษ์ ศรีเพ็ญชัย



"ประภัตร" เปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ มอบโค-กระบือ 108 ตัว เกษตรกรสุพรรณบุรี

วันอาทิตย์ ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565, 14.23 น.

👍 ถูกใจ 2 📱 แชร์ 2 🐦 Tweet 💬 แชร์



"ประภัตร" เปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในโอกาสสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมส่งมอบโค - กระบือ ในโครงการธนาคารโค - กระบือ ตามพระราชดำริ 108 ตัว ให้เกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ณ ลานอเนกประสงค์เรือนไทยโพธิ์สุธน ตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายถวัลย์ทศสุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายอำเภอพันธุ์ เวฬุตันตือธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ศรัญญา พูลลาภ รองอธิบดีกรมหม่อนไหม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนเข้าร่วม ว่า โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สำคัญ นับเป็นการปฏิบัติงานเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหาด้านการเกษตร ได้รับการทางการเกษตรอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว เนื่องในโอกาสสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจึงกำหนดจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติขึ้นทั่วประเทศ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ และเพื่อเทิดพระเกียรติในวโรกาสดังกล่าว

สำหรับการให้บริการคลินิกเกษตรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วยคลินิกดิน โดยกรมพัฒนาที่ดิน คลินิกพืช โดยกรมวิชาการเกษตร คลินิกปศุสัตว์ โดยกรมปศุสัตว์ คลินิกประมง โดยกรมประมง คลินิกข้าว โดยกรมการข้าว คลินิกชลประทาน โดยกรมชลประทาน คลินิกสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ คลินิกบัญชี โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ คลินิกกฎหมาย โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม คลินิกหม่อนไหม โดยกรมหม่อนไหม คลินิกส่งเสริมการเกษตร โดยกรมส่งเสริมการเกษตร รวมไปถึงคลินิกอื่น ๆ ที่มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ร่วมให้บริการ การจัดแสดงและจำหน่ายผลผลิต ผลิตภัณฑ์ ของวิสาหกิจชุมชน Young Smart Farmer ของจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีเกษตรกรมาร่วมงานและเข้ารับบริการคลินิกเกษตรกว่า 500 คน



ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ขอพระราชทานุญาตจัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ กราบบังคมทูลถวาย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเนื่องในโอกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระชนมพรรษา 50 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2545 และทรงรับโครงการไว้ในพระราชานุเคราะห์ ทรงพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยย่อ วัชรโรดมหาราชสวัสดิสัญลักษณ์โครงการ โดยเริ่มเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2545 ณ ตำบลบ้านหลวง อำเภอตอนพุด จังหวัดสระบุรี และได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน มาเป็นเวลา 20 ปีแล้ว เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหา ให้ได้รับบริการทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว ทั้งถึง ทุนเหตุการณ์ และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืนในอาชีพ

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการนำโค ในโครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ มามอบให้กับเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 108 ตัว ซึ่งโครงการดังกล่าวฯ เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานมอบโค ให้แก่เกษตรกร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ยากจน ให้มีโคเป็นของตนเอง และขยายผลให้กับเกษตรกรข้างเคียงเป็นปัจจัยในการประกอบอาชีพเกษตรกรเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ทำให้เกษตรกรมีรายได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ได้มูลโคเป็นปุ๋ยคอก ได้โคเป็นทรัพย์สินของตนเอง เป็นการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย รวมถึงเป็นการสนับสนุนให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการรวมกลุ่มสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

รมช.ประภัตร เปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่พร้อมมอบโค-กระบือ 108 ตัวให้เกษตรกร

รมช.ประภัตร เปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในโอกาสสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมส่งมอบโค-กระบือ ในโครงการธนาคารโค-กระบือ ตามพระราชดำริ 108 ตัว ให้เกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี

31 กรกฎาคม 2565 14:43 น. การเมือง



วันที่ 31 ก.ค. นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา วันที่ 28 ก.ค.2565 ณ ลานอเนกประสงค์เรือนไทยโพธิ์สุนต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ว่า โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สำคัญ นับเป็นการปฏิบัติงานเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหาด้านการเกษตร ได้รับบริการทางการเกษตรอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว เนื่องในโอกาสสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 ก.ค. 2565 ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจึงกำหนดจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติขึ้นทั่วประเทศ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ และเพื่อเทิดพระเกียรติในวโรกาสดังกล่าว

นายประภัตร กล่าวอีกว่า สำหรับการให้บริการคลินิกเกษตรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วยคลินิกดิน โดยกรมพัฒนาที่ดิน คลินิกพืช โดยกรมวิชาการเกษตร คลินิกปศุสัตว์ โดยกรมปศุสัตว์ คลินิกประมง โดยกรมประมง คลินิกข้าว โดยกรมการข้าว คลินิกชลประทาน โดยกรมชลประทาน คลินิกสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ คลินิกบัญชี โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ คลินิกกฎหมาย โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม คลินิกหม่อนไหม โดยกรมหม่อนไหม คลินิกส่งเสริมการเกษตร โดยกรมส่งเสริมการเกษตร รวมไปถึงถึงคลินิกอื่น ๆ ที่มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ร่วมให้บริการ การจัดแสดงและจำหน่ายผลผลิต ผลิตภัณฑ์ ของวิสาหกิจชุมชน Young Smart Farmer ของจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีเกษตรกรมาร่วมงานและเข้ารับบริการคลินิกเกษตรกว่า 500 คน

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการนำโค ในโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ มามอบให้กับเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 108 ตัว ช่วยเหลือเกษตรกรที่ยากจน ให้มีโคเป็นของตนเอง และขยายผลให้กับเกษตรกรข้างเคียงเป็นปัจจัยในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ทำให้เกษตรกรมีรายได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ได้มูลโคเป็นปุ๋ยคอก ได้โคเป็นทรัพย์สินของตนเอง เป็นการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย รวมถึงเป็นการสนับสนุนให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการรวมกลุ่ม สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

กล้วยต่างไทยความต้องการจากต่างประเทศพุ่งสูง พืชเศรษฐกิจสร้างรายได้นับ พันล้านบาท

เมื่อเวลา 16.00น.วันที่ 30 กรกฎาคม2565 ที่บริเวณลานพญานาค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี นายศุภกฤษ มานีม ประธานชมรมกล้วยแดงสยามแห่งประเทศไทยเป็นประธาน "รวมพลคนรักกล้วยแดงสยาม"โดยมีผู้ชื่นชอบกล้วยต่างไทย"กล้วยต่างแดง" จากสวนต่างๆนำต้นกล้วยต่างจากทั่วทุกภาคของประเทศไทยเข้าร่วมโชว์และจำหน่ายภายในงานเป็นจำนวนมาก พร้อมกับการประกวดกล้วยแดงสยาม



นายศุภกฤษ มานีม ประธานชมรมกล้วยแดงสยามแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า กระแสความนิยมการเพาะพันธุ์กล้วยต่างแดง ยังคงพุ่งสูงสวนกระแสเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง หลังผู้เพาะเลี้ยงไทยได้พัฒนาสายพันธุ์จนเกิดสายพันธุ์ใหม่ที่มีชื่อว่า "กล้วยแดงสยาม" (Musa Siam ruby) มีสีส้มและสวดลายที่สวยงามโดดเด่นมากกว่าพันธุ์พื้นเมืองดั้งเดิม ทำให้กล้วยต่างแดงสยาม กลายเป็นสายพันธุ์ที่หายาก เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเป็นอย่างมาก แม้กระทั่งในประเทศอินโดนีเซีย ต้นกำเนิดกล้วยต่างแดง ได้กลายเป็นหนึ่งในตลาดหลัก ที่มีการนำเข้า "กล้วยแดงสยาม" จากไทยที่มีมูลค่ามากที่สุดรองจากญี่ปุ่น ที่ผ่านมาสมาชิกของชมรมฯ หลายฟาร์ม ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ได้ร่วมมือและใช้พยายามอย่างหนักที่ยกระดับมาตรฐานกล้วยแดงสยาม โดยร่วมกันพัฒนาสายพันธุ์กล้วยต่างแดง จนได้ "กล้วยแดงสยาม" ที่มีความสวยงามจนมีชื่อเสียงในระดับโลก ส่วนลักษณะและความพิเศษของสายพันธุ์ของกล้วยแดงสยาม ที่แตกต่างจากกล้วยต่างแดงทั่วไป คือ กล้วยแดงสยามนั้นสามารถพัฒนาตลาดสายที่สวยงามได้ตลอดเวลาจากแม่พันธุ์ กระตุ้นให้มีความต้องการในตลาดสายที่แปลกใหม่อยู่เสมอ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้กระแสตอบรับกล้วยแดงสยามยังคงพุ่งแรงสดใส สวนสภาวะเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศนั้น

นอกจากนี้สีส้มที่ปรากฏอยู่บนใบ ยังทำให้กล้วยแดงสยามเป็นไม้มงคล ที่เชื่อกันว่าจะช่วยเสริมบารมีและความมั่งคั่งให้กับผู้ที่ครอบครองอีกด้วย โดยสีแดงหมายถึงสิ่งแห่งความสุข โชคลาภ และความสำเร็จ สีเขียวสื่อถึงความมั่งคั่งและเงินทอง และสีทองแทนสิ่งแห่งจักรพรดิและอำนาจบารมี ล่าสุดชมรมฯ อยู่ระหว่างการดำเนินของทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ กับกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจดทะเบียนทะเบียนพันธุ์พืชใหม่และความคุ้มครองในต่างประเทศ โดยคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในปีนี้

นายศุภกฤษ บอกด้วยว่า จากการรวบรวมมูลค่าการซื้อขายกล้วยแดงสยามของสมาชิก ในแต่ละเดือนมีการซื้อ-ขายไม่น้อยกว่า 450 ล้านบาท และมีการส่งออกราว 100 ล้านบาท โดยมีตลาดใหญ่คือ ประเทศญี่ปุ่น อินโดนีเซีย จีน และเริ่มขยายไปยังอเมริกาและยุโรป ทั้งนี้ ยังมีคำสั่งซื้อที่รอการส่งมอบอีกจำนวนมาก เนื่องจากปริมาณกล้วยแดงสยามระดับคุณภาพดี ยังมีไม่เพียงพอับความต้องการ ทางชมรมฯ จึงอยากสนับสนุนให้ผู้รักกล้วยต่าง หมั่นดูแลเอาใจใส่ คัดสายพันธุ์คุณภาพ เชื่อว่า นอกจากความเพลินเพลินที่จะได้รับแล้ว ยังสามารถสร้างรายได้ บางรายกลายเป็นอาชีพหลักเลี้ยงดูครอบครัวได้ ขณะที่วันเดียวกันนี้มีการทำบายศรีพญานาค ที่ทำจากใบกล้วยแดงสยามที่ได้ไปมาจากสมาชิกในกลุ่ม ที่มอบให้ผู้จัดทำทำขึ้นเพื่อไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้งานราบรื่นปราศจากฟ้าผ่าใช้เวลา2วัน1คืนในการทำ และถือเป็นบายศรีพญานาคที่แพงที่สุดในขณะนี้ที่ยังไม่สามารถคิดเป็นมูลค่าได้

อธิบดีกรมข้าว อ่อนช้วนานาบ้านโนนขาม ตั้ง "แปลงใหญ่-ศูนย์ข้าวชุมชน" ผลิตข้าวรักษ์โลก



อธิบดีกรมการข้าว อ่อนช้วนานาบ้านโนนขาม ร่วมจัดตั้งแปลงใหญ่และศูนย์ข้าวชุมชน ร่วมกันผลิตข้าวรักษ์โลก

วันที่ 30 ก.ค.65 นายณัฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วย นายชจร โนวัดน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ดร.ภณ ทัพพิ นท์กร นายกสมาคมพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรรักษ์โลก นายสาณิตย์ จิตตบุหงศ์ ประธานที่ปรึกษา สมาคมพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรรักษ์โลก นายภาคิน มุสิกสุวรรณ นายกศูนย์ข้าวชุมชนแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหารกรมการข้าว นายสุเทพ คงมาก นายกิตติศักดิ์สมาคมชาวนาและเกษตรกร ไทยลงพื้นที่เยี่ยมชมนและให้กำลังใจกลุ่มเกษตรกร บ้านโนนขาม หมู่ที่ 12 ตำบลงานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยข้าวและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวภาคอีสาน และ สมาชิกเกษตรกร ให้การต้อนรับ

อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ในครั้งนี้ว่า รัฐบาลโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความเป็นห่วงชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวนาไทยมาโดยตลอด จึงได้ออกมาตรการต่างๆ เพื่อ มาช่วยเหลือชาวนาผู้ปลูกข้าว โดยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการข้าวที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้ง ระบบ นำมาต่อยอดเป็น "ข้าวรักษ์โลก" ที่จะทำให้เกษตรกรสามารถผลิตข้าวได้อย่างมีคุณภาพ รักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน โดย กรมการข้าวจะมีการนำร่องการนำข้าวรักษ์โลกมาเป็นแนวทางถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชาวนาในภูมิภาค ตามแบบอย่างชาวนโมเดลที่จังหวัด กำแพงเพชร

ด้านนายสาณิตย์ จิตตบุหงศ์ ประธานที่ปรึกษา สมาคมพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรรักษ์โลก เปิดเผยว่า "ข้าวรักษ์โลก" เป็นการปลูกข้าวโดยคำนึงถึง การรักษามิควาเป็นหลัก ยกเลิกการเผาฟาง โดยผลผลิตที่ได้ คือ ข้าวมีคุณภาพทางกายภาพดีขึ้น ทำให้ได้ราคาสูง ประกอบกับการใช้ชีวภัณฑ์ ชีวภาพที่มีต้นทุนต่ำ ผลที่ได้คือชาวนามีรายได้เพิ่มขึ้นและมีความยั่งยืน

ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมการข้าว ได้เชิญชวนให้เกษตรกรบ้านโนนขามเข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่และรวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นศูนย์ข้าวชุมชนเพื่อเพิ่ม ความเข้มแข็งและประสิทธิภาพในการผลิตข้าวอีกทั้งยังได้แนะนำให้กลุ่มชาวนาหันมาทำนาประณีต ซึ่งเป็นการทำนาที่มุ่งเน้นในเรื่องของ คุณภาพมากกว่าปริมาณ นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งสัดส่วนพื้นที่นาส่วนอื่นเป็นพื้นที่เลี้ยงสัตว์เพื่อนำมูลมาเป็นปุ๋ย หรือปรับพื้นที่เป็นแหล่งผลิต ทรัพยากรด้านอาหาร และแนะนำให้ชาวนาหันมาใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีมาในการทำเกษตร เพื่อลดข้อจำกัดด้านแรงงาน และพลังงาน ต่อไป

"รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องการสร้างความยั่งยืนให้พี่น้องเกษตรกร กรมการข้าวพร้อมสนับสนุนให้ชาวนโมเดล และทุกกลุ่ม เป็น แหล่งผลิตข้าวมีคุณภาพดีและยั่งยืน ต่อไป" อธิบดีกรมการข้าว กล่าว